
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar.

Ég tel að nota eigi þau ófáu og himinháu gjöld sem innheimt eru nú þegar af akstri og ökutækjum í 
uppbyggingu og viðhald vegakerfisins. Alþingi hefur ekki gengið vel að úthluta eyrnamerktu fé í 
þannig verkefni og hefur ekki sýnt fram á að það breytist
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